
คณะกรรมการประชาพิจารณ์ “โครงการยืดอายุล าไยส่งออกเพื่อ

แก้ปัญหาการตกค้างของก ามะถนัและล าไยล้นตลาดด้วยวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย”ี  

ขอแจ้งผลการรับฟังความเหน็ประชาชนในเขตเทศบาลวงัผางต่อการ

ด าเนินการโครงการฯดังนี้คอื 

1. ผลการส ารวจความเห็นจากแบบสอบถาม 

ภาพรวมของความเห็นของคนในชุมชนต่อการจัดท าโครงการ 

 ร้อยละ 51.97 เห็นด้วยต่อการจัดท าโครงการ เพราะจะเป็นประโยชน์ตอ่ผูป้ลูกล าไย

และคนในพืน้ที่และเห็นว่าเป็นโรงรมก ามะถันทีม่ีมาตรฐานที่เป็นต้นแบบของโรงรมอื่นๆ

ได้ 

 ร้อยละ 16.32ไม่แนใ่จต่อการจัดท าโครงการ เนื่องจากไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจนไม่แน่ใจ

ว่าจะเกิดผลกระทบหรอืไม่ และไม่แนใ่จว่าจะเกิดประโยชน์กับคนในชุมชน 

 ร้อยละ 29.22 ไม่เห็นด้วย เนื่องจากคิดว่าไม่เกิดประโยชน์กับคนในพืน้ที่ไม่สามารถ

บริหารจัดการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนได้ และกังวลด้านสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางสรุปผลการสอบถามความเหน็ต่อการด าเนนิการโครงการของแต่ละหมู่บา้น 

 

  
สร้างได ้ ไมแ่นใ่จ 

ไมค่วร

สร้าง 

หมูบ้่าน จ านวนแบบสอบถาม ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1. เหลา่แมว 436 0.23 0.46 90.83 

2. เหลา่ปงเสอื 229 77.73 14.85 6.99 

3. ท่าลี่ 82 2.44 9.76 76.83 

4. วังผาง 264 89.39 7.58 3.03 

5. ดงหลวง 378 54.23 12.96 7.94 

6. เวยีงหนองล่อง 561 63.81 27.45 8.02 

7. วังหมุน้ 72 91.67 1.39 0 

8. ดงเหนอื 147 53.06 10.2 36.05 

9. กลางทุง่ 131 61.07 22.9 12.21 

10 ดงเจรญิ 187 10.16 49.2 36.9 

 

2. ความเห็นของผู้ปลูกล าไย 

 ผู้ปลูกล าไยเห็นว่าการมโีรงรมที่ได้มาตรฐานจะชว่ยให้ล าไยที่ขายเป็นท่ียอมรับ

ของลูกค้า 

 การมีโรงรมที่ไดม้าตรฐานของชุมชนจะช่วยให้ท าการค้าแข่งขันกับ

ผู้ประกอบการต่างชาติได้ 

 ผู้ปลูกล าไยก าหนดราคาขายไม่ได้ ราคาขึน้อยู่กับผูป้ระกอบการและผูซ้ื้อซึ่ง

หากผู้ประกอบการขายได้ในราคาที่สูงขึน้จะท าให้ราคาล าไยที่สวนสูงขึน้ด้วย 

3. ความเห็นของผู้ประกอบการล าไย 

 โรงรมล าไยที่จะมาสร้างได้มาตรฐาน ท าให้มั่นใจวา่ล าไยสดผ่านมาตรฐานที่

ก าหนดและไม่มีปัญหาในการขายที่ตลาดปลายทาง 

 การมีโรงรมที่ไดม้าตรฐานจะชว่ยให้สามารถรับซื้อล าไยจากสวนในราคาที่สูงขึน้

ไดเ้พราะสนิค้าเป็นท่ียอมรับของผู้ซื้อปลายทาง และต้นทุนความเสียหายของ

ผู้ประกอบการโรงรมลดลง สามารถเพิ่มราคารับซื้อจากสวนได้ 



 ชว่ยให้ขยายตลาดไปต่างประเทศได้มากขึน้ เชน่ยุโรป ออสเตรเลีย ฮอ่งกง 

เพราะประเทศเหลา่นีม้ีคา่มาตรฐานก ามะถนัต่ ากว่าจีน และต้องการมาตรฐาน

ระดับโลก ซึ่งโรงรมใหม่นี้มีมาตรฐานที่ต้องการ 

 สามารถซื้อและขายล าไยได้ตลอดทั้งปีเนื่องจากตลาดกว้างขึน้ 

 มั่นใจว่ามีผูม้าจา้งรมล าไยแน่นอนทัง้จากในล าพูน และจากต่างจังหวัด

เนื่องจากเป็นโรงรมที่ได้รบัการยืนยันมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. ความเห็นของคนในชมุชน หมู่1 จากการประชมุในหมู่บ้าน 

 คนในชุมชนหมู่ 1 ไม่เห็นดว้ยต่อการสร้างโครงการในหมู่ 1 แต่หากจะมี

การสร้างในหมู่อ่ืน ให้ขึน้อยู่กับคนในชุมชนนัน้ 

5. ผลการรับฟังความเหน็ในวันที่มกีารเปดิเวทีรับฟังความเห็นในวนัประชาพิจารณ์ (วัน

ศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557) 

ผู้มาเข้าร่วมแสดงความเห็นในที่ประชุม บางส่วนเห็นด้วยกับประชาชนหมู่ 1 ว่า

ไม่ควรสร้างในพื้นที่ แต่มีประชาชนจากหมู่ 4 และหมู่ 6 เห็นความส าคัญของโครงการ 

และมีความประสงค์ที่จะให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ย้ายพื้นที่การด าเนินโครงการไปในพืน้ที่หมู่ 4 หรือ หมู่ 6 และหากไม่สามารถด าเนินการ

ไดใ้นปีงบประมาณนี้ ขอให้สถาบันฯ พจิารณาจัดสรรงบเพื่อด าเนินการในปตี่อไป 


